

**THÔNG BÁO****Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến  
giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố  
với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã Quý IV năm 2024**

Ngày 20/12/2024, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý IV năm 2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về các nội dung: (1) Tăng cường triển khai các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí gắn với thực hiện kế hoạch làm sạch rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng tới Thành phố "sáng, xanh, sạch, đẹp". (2) Triển khai Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 18/11/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ của thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì và kết luận Hội nghị như sau:

**I. Việc tăng cường triển khai các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí gắn với thực hiện kế hoạch làm sạch rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng tới Thành phố "sáng, xanh, sạch, đẹp".**

Việc cải thiện chất lượng môi trường không khí và xử lý rác thải không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, quyết định đến sự phát triển bền vững và chất lượng sống của nhân dân Thủ đô. Đây là yêu cầu mang tính lịch sử, đặt nền móng vững chắc cho Hà Nội trở thành Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp, nơi đáng sống và tự hào.

Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Một số kết quả đã đạt được như: Thành phố đã thiết kế hạ tầng cho các làn đường dành riêng cho xe đạp tại một số địa điểm; triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn làm cơ sở đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng không khí; triển khai xóa bỏ bếp than tổ ong, giảm tình trạng đốt rom rạ; vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Tích cực thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững và chương trình phát triển năng lượng tái tạo; các cơ quan, đơn vị đã chủ động tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các dự án, công trình xây dựng, địa bàn trọng điểm, tuyến đường phức tạp về đổ trộm chất thải rắn. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh trong ngày trên địa bàn các quận đã đạt 100%. Thành phố đã triển khai thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số địa bàn quận.

Ngoài ra, Thành phố đã chỉ đạo lồng ghép các nội dung môi trường vào bản tin nội bộ, định hướng tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực truyền thông thông tin số liệu về chất lượng không khí và các nguồn gây ô nhiễm. Những kết quả nêu trên là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm trong công cuộc bảo vệ môi trường của cả hệ thống chính trị của Thành phố và Nhân dân Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và yếu kém như hệ thống quan trắc môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng đốt rác tự phát và xả thải không đúng quy định vẫn xảy ra tại nhiều nơi, trên nhiều địa bàn. Việc triển khai dự án lắp đặt hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường không khí và Đề án hạn chế phương tiện cá nhân còn chậm so với tiến độ đề ra. Kế hoạch thay thế các phương tiện giao thông công cộng chạy dầu diezen sang sử dụng năng lượng xanh còn nhiều khó khăn, vướng mắc; vai trò quản lý, kiểm soát về môi trường trên địa bàn của một số quận, huyện, thị xã còn yếu kém, nhiều hạn chế. Chưa triển khai quyết liệt kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm và tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Một số cấp ủy, chính quyền quận, huyện chưa chủ động tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn; chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc duy trì vệ sinh môi trường, chưa ngăn chặn và xử lý vi phạm dẫn tới còn hiện tượng đốt rác, xả thải, đổ thải không đúng quy định. Các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa có phương thức quản lý hiện đại, bài bản, chậm đầu tư chậm trang thiết bị, phương tiện thu gom hiện đại. Việc đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển chất thải theo quy hoạch đến nay chưa đáp ứng theo yêu cầu; ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao, vẫn còn tình trạng đổ rác thải không đúng quy định, bỏ rác không đúng giờ, đổ trộm phế thải xây dựng bừa bãi tại vỉa hè, đường phố, đặc biệt tại các vị trí vắng, tuyến đường đê liên thông các quận, huyện và khu vực các bờ sông. Việc xử lý vi phạm hành chính về môi trường, đặc biệt là việc đổ thải chất thải không đúng quy định chưa tích cực và đồng bộ. Công tác kiểm tra, xử phạt chưa thường xuyên, liên tục do lực lượng kiểm tra, xử lý của các phường còn khá mỏng, thiếu trang thiết bị, phương tiện (hệ thống camera,...).

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, Thường trực Thành ủy đề nghị toàn thể hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

**1. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:**

**1.1.** Tập trung hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí; phát triển giao thông bền vững, phát triển giao thông công cộng, xây dựng vùng phát thải thấp, giảm thiểu ô nhiễm giao thông; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm và ban hành quy trình vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phù hợp với thực tiễn.

**1.2.** Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong công tác thu gom, phân loại rác thải, quản lý và tăng cường lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động công cộng tại các quận, huyện, thị xã quản lý và triển khai theo quy định. Tập trung thay đổi phương pháp quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 đảm bảo hiệu quả và đúng phương châm sáng - xanh - sạch - đẹp.

**1.3.** Tiếp tục tăng cường đầu tư phương tiện thu gom rác thải hiện đại, xây dựng các trạm trung chuyển chất thải đúng quy hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế. Tập trung rà soát các định mức, đơn giá trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

**1.4.** Tiếp tục rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách về quản lý ô nhiễm môi trường không khí. Xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên tỉnh, liên vùng. Hoàn thiện và vận hành ổn định hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục. Kiểm kê phát thải nhằm xác định nguồn phát thải và đối tượng phát thải chính, xây dựng cơ sở dữ liệu chung về môi trường, đồng thời chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý phối hợp liên ngành.

**1.5.** Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về khí thải; bảo vệ môi trường không khí tại các công trường xây dựng, cơ sở công nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông vận tải. Tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động phun nước rửa đường tại các trục, tuyến giao thông chính của các khu vực nội thị, khu vực đông dân cư để hạn chế bụi phát tán, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô, lặng gió.

**1.6.** Thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố và Luật Thủ đô, hình thành các vùng phát thải thấp. Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông phát thải thấp, sử dụng năng lượng sạch, xanh thân thiện môi trường; Đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải công cộng để giảm phương tiện cá nhân tham gia giao

thông. Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

**1.7.** Xoá bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, chấm dứt hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát. Đẩy mạnh thu gom, phân loại và tái chế rác thải để giảm lượng chất thải rắn phát sinh ra môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thực hiện cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí và hành động ứng phó khẩn cấp với ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

**1.8.** Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành chất thải rắn làm căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình, dự án về xử lý rác thải theo công nghệ hiện đại. Tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố.

**1.9.** Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với các nhà thầu để đảm bảo chất lượng các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường.

**1.10.** Xây dựng các cơ chế khuyến khích, xã hội hóa nhằm thu hút, tăng cường đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách vào các công trình xử lý chất thải rắn, ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Phát triển các nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, thu hồi năng lượng, thân thiện môi trường theo quy hoạch; Phát triển các dự án tại khu vực phía Nam, Tây Nam để giảm khoảng cách vận chuyển cho các địa bàn tại khu vực này và tiến tới tiến tới loại bỏ hoàn toàn chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

**1.11.** Tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt tại các khu đất trống, cần có biện pháp rào chắn, quản lý không để đổ trộm chất thải. Đôn đốc, kiểm tra duy trì tốt vệ sinh môi trường, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương, các cá nhân được phân công phụ trách nếu để xảy ra tình trạng đổ chất thải, rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định tại địa bàn quản lý.

**1.12.** Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân nhằm nâng cao ý thức, tích cực tham gia phản ánh, thông tin các hành vi vi phạm, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng tiến tới giảm thiểu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng

cao năng lực quản lý môi trường, quản lý chất thải rắn cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về môi trường.

2. Giao Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp của Thành phố; vận động các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, tích cực trồng nhiều cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì nề nếp các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng vệ sinh, tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường, dọn dẹp rác thải tại khu vực gần nơi ở hoặc nơi làm việc, các địa điểm công cộng, sông, hồ,...; tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong việc thực hiện phong trào bảo vệ môi trường của Thủ đô.

3. Các quận, huyện, thị ủy: xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn với phương châm "*phường xã với phường xã, quận huyện với quận huyện*" và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 04 quận nội đô lịch sử thành phố Hà Nội; xây dựng phương án cải tạo các dòng sông trên địa bàn Thành phố và kiểm soát chặt chẽ các nguồn ô nhiễm không khí, duy trì công tác vệ sinh môi trường và quản lý, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Phân đầu đạt các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau: (1) 100% các quận, huyện, thị xã, khu dân cư tổ chức phong trào tự quản về môi trường. (2) 100% quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; chủ động lựa chọn đối tượng và địa bàn ưu tiên triển khai mô hình phân loại, giảm phát thải chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình và đánh giá, nhân rộng các mô hình tốt. (3) Phân đầu 75% - 80% số ngày trong năm (theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và Thành phố) có chỉ số chất lượng không khí (VN\_AQI) ở mức tốt và trung bình; kiểm soát nồng độ PM2.5 trung bình năm đến năm 2030 ở phần lớn các trạm chuẩn trong khu vực nội đô dưới mức 40  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  và dưới mức 35  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  đối với các khu vực ngoại thành. (4) 100% các công trường xây dựng thực hiện các biện pháp giảm bụi; (5) 100% khí thải từ các nhà máy công nghiệp được xử lý đạt QCVN; (6) 100% các hộ gia đình không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than cấp thấp; (7) 100% không đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp; giảm việc đốt vàng mã.

## **II. Việc triển khai Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 18/11/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ của thành phố Hà Nội.**

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 276-KH/TU ngày 18/11/2024 về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ của thành phố Hà Nội, theo đó, UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị đã rất chủ động trong công tác chuẩn bị bằng việc đã sớm ban hành các văn bản triển khai, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai kế hoạch phục vụ. Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Để Nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 thực sự vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình, kỷ cương, an toàn, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đặc biệt là tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025 và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 20/12/2024 của Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chính sách, tận tình, chu đáo, kịp thời, công khai đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

2. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo:

2.1. Công an Thành phố phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các chương trình, sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Hà Nội trước, trong và sau Tết. Chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng, chống ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm ra vào Thủ đô,

nơi diễn ra lễ hội,... thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra giao thông và các quận, huyện, thị xã tổ chức chốt chặn phòng chống đua xe và cở vũ đua xe trái phép trong các ngày Tết.

- Chú trọng các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm để nâng cao nhận thức của người dân đối với phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm (*như trộm cắp, ma túy, bóng cười, cướp giật, tệ nạn xã hội,...*) thường phát sinh dịp cuối năm. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc “*đã uống rượu, bia - không lái xe*”, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan nồng độ cồn...

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm, đảm bảo đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

**2.2.** Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức triển khai việc bắn pháo hoa tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

**2.3.** Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn Thành phố và vận hành các khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố thông suốt, an toàn. Tích cực triển khai các giải pháp đổi mới toàn diện công tác quản lý, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 04 quận nội đô (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng). Trang trí cây xanh, cây hoa, chiếu sáng trên toàn địa bàn Thành phố đáp ứng các tiêu chí đẹp, hài hòa, theo chủ đề thống nhất về bối cảnh đô thị và phù hợp với truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng tối đa nguồn hoa có sẵn tại đại phương.

**2.4.** Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu của người dân Thủ đô. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...; chủ động kế hoạch bảo đảm

phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết.

3. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và báo, đài của Thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Luật Thủ đô năm 2024; kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố, kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện quan trọng của Thành phố năm 2024, những định hướng lớn trong năm 2025 và những năm tiếp theo và tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/03/1930 - 17/03/2025) tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Các quận, huyện, thị xã chủ động chuẩn bị các nội dung tuyên truyền theo từng sự kiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Ngoài ra, cần tăng cường các bài viết, bài tuyên truyền về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ; phòng cháy, chữa cháy nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư, tập trung đông người; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, tác hại của việc uống bia, rượu và các chất kích thích trong ngày Tết để người dân Thủ đô đón Tết Ất Ty 2025 thực sự vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận Hội nghị để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng (để báo cáo),
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Đảng đoàn HĐND TP,
- Ban cán sự đảng UBND TP,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH TP,
- Các ban Đảng và VPTU,
- Các sở, ban, ngành Thành phố,
- Các quận, huyện, thị ủy,
- HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu VPTU.



**Nguyễn Đình Trường**